

Barack Obama Giã Đáng Gáy Cánh?

Vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, nác Má đã có mát tân táng tháng thá 44 cãa Hoa Ká - Barack Obama.

Là mát ngái nghián cáu tá viáu năm, vì cá tìm hiáu nháng lá sáu táu vá cãa các vá có mánh đá váng luôn luôn là nái tò mò cãa chúng tôi. Điáu khó nhát là làm thá nào đá có giá sinh chính xác đá có thá tìm hiáu lá sáu mát cách chác chán.

Trong cuác tranh cá tái Hoa Ká trong thái gian qua, đái thá cãa ông Barack Obama cho ráng ông không phái là ngái sinh đá tái Hoa Ká nên không đá cá tranh cá táng tháng. Theo hián pháp cãa cãa Hoa Ká thì táng tháng nác Má phái sinh ra tái Má hoác cha hoác má phái là công dân Hoa Ká. Phó táng tháng thì không cán phái điáu kián này.

Bên ông John McCain cũng thá, ông cũng bá cho ráng không sinh ra tái Má, vì John McCain sinh ra tái mát nhà tháng tái quác gia Panama – lúc đó cha ông là đô đá cá đang đóng neo tái đây. Tuy nhiên John McCain là con cãa công dân Hoa Ká và lúc đó Panama đá cá xem là lãnh thá cãa Má.

Bá chá trích nhiáu, nên uá ban ván đáng tranh cá cãa ông Barack Obama mái trình làng tám giáy khai sinh cãa ông Obama. Nhá đó mà chúng tôi biát đá cá giá sinh chính xác cãa ông.

Theo giáy khai sinh thì Barack Obama sinh tái thành phá Honolulu táu bang Hawaii vào ngày 4 tháng 08, 1961 lúc 7:24 tái. Ông tuái Tân Sáu.

Nói đán tuái Sáu thì có rát nhiáu chuyán đá nói. Trong lách sá thá giái nháng ngái mang tuái

Những điểm tương đồng giữa lá số tử vi của tân TT Obama và Vua Lê Thái Tông

Tác Giả: Sài Gòn Echo số 11
Thứ Ba, 11 Tháng 11 Năm 2008 16:22

Kể từ ngày 15 tháng 08, 1769. 120 năm sau đó là ngày 20 tháng 04, 1889 – đúng 2 lần lịch hoa giáp – Hitler được sinh ra và cũng mang tuổi Kỷ Sửu. 120 năm sắp tới đây là năm 2009 -mặt đất đẻ ra bé nào đó sinh ra trên trái đất này sẽ mang tuổi Kỷ Sửu và sẽ làm trùm thiên hạ trong tương lai. Nguyễn Tấn Dũng - thủ tướng của Việt gian cũng mang tuổi Kỷ Sửu – sinh năm 1949 - nhưng không đúng theo 120 năm của lịch hoa giáp mà chỉ mặt lịch hoa giáp tính từ năm sinh của Hitler, nên Dũng chỉ có thể tung hoành tại Việt Nam mà thôi!!!! Xin lưu ý mặt lịch hoa giáp là 60 năm. Nghĩ là năm 1949 là năm Kỷ Sửu thì phải 60 năm sau tức là năm 2009 mới là đúng là năm Kỷ Sửu.

Quý bà nào còn trong thời kỳ sanh nở được, năm 2009 sẽ là năm Kỷ Sửu - biết đâu rằng sẽ sinh ra được một bé đĩnh ngộ thu tóm toàn cục!!!!

Nếu so sánh hai lá số tử vi của Napoleon & Hitler thì gần như tương đồng tuyệt đối: Napoleon và Hitler sinh ở ngoài nước mình lên làm vua. Napoleon sinh tại đảo Corsica thuộc Ý. Hitler sinh tại Áo Quốc. Cả hai cùng mất cha trong khoảng thời gian từ năm 10 đến 14 tuổi. Cả hai đều nghèo lúc tuổi trẻ. Napoleon đói đến phải đi nhà bếp ăn nhai bánh mì thừa của người khác. Hitler cũng thế - phải bán tranh mà sống. Cả Napoleon & Hitler chỉ làm vua khoảng 12 năm. Cả hai vì thất bại trong cuộc chiến xâm lăng nước Nga mà ngại vàng phải từ bỏ mà ra đi. Cả hai đều mất trong khoảng thời gian từ 52 đến 55 tuổi. Cả hai đều thôn tính cả Âu Châu!!! Napoleon tiến thân sau cuộc cách mạng 1789 khi nước Pháp đang xáo trộn. Hitler lên nắm chính quyền khi nước Đức trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng suy thoái. Và còn nhiều cái trùng hợp nữa nhưng đây không phải là lúc bàn về hai lá số này.

Trên lá số tử vi của Barack Obama thì ông mang tuổi Tân Sửu!!!!

Tâm nguyện khai sinh của ông Barack Obama

Chúng tôi xin mừng cho một chút ở đây. Trong tất cả các CAN của tuổi thì 4 tuổi GIÁP, T, CANH, TÂN là 4 tuổi rất thành công về mặt tiền bạc, giàu có, tri thức và phú quý sinh đúng giờ đúng chỗ. Xin đưa ra một thí dụ như sau: tỷ phú Bill Gates sinh năm 1955 là tuổi Thìn Mùi. Tri thức đánh gôn Tiger Woods sinh năm 1975 tuổi Ất Mão. Cô gái tri thức Paris Hilton sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu

Những điểm tương đồng giữa lá số tử vi của tân TT Obama và Vua Lê Thái Tông

Tác Giả: Sài Gòn Echo số 11
Thứ Ba, 11 Tháng 11 Năm 2008 16:22

Bây giờ chúng ta thấy Barack Obama sinh năm Tân Sửu. Can Tân này cho thấy nếu Barack Obama có những con sao hội tụ cùng thì sẽ giàu. Chúng ta đã thấy trong cuộc tranh cử vừa qua Obama đã quyên góp được hơn 600 triệu USD. Kim cho cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc. Có tháng, ông quyên được \$150 triệu USD!!!!

Riêng bản thân của ông thì Obama đã viết hai cuốn hồi ký, và hai cuốn hồi ký này đã mang về cho ông hơn 100 triệu USD bán sách.

Đó là chủ luận về chủ TÂN trong tuế Tân Sửu của Obama mà thôi. Chủ TÂN này nằm trong 4 chủ: GIÁP, T, CANH, TÂN

Bây giờ trở lại lá số tử vi của tân tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là Barack Obama. Lá số của Obama có rất nhiều điểm tương đồng nhưng không nói là rất giống với lá số tử vi của vua Lê Thái Tông của chúng ta.

Vua Lê Thái Tông sinh ngày 6 tháng 8 năm Mậu Sửu giỗ Tí (theo sách của cụ Thiên Long) . Dự vua Lê Thái Tông mang chủ T nằm trong 4 can, GIÁP, T, CANH, TÂN chủ ra những người giàu có....thuộc hàng triệu phú. Còn những người trẻ khi khởi nghĩa chống quân minh, Lê Lợi (tức vua Lê Thái Tông) là một tổng gia làm ăn rất thành công, có công trạng rất nhiều. Sách viết như thế. Chúng ta khó có thể hình dung được một người giàu có của Lê Lợi lúc bấy giờ, những cái nhìn vào số tử vi bán sách của ông Obama hoặc số tử vi mà ông Obama quyên được trong cuộc vận động tranh cử thì chúng ta có thể đoán được Lê Lợi giàu có cái nào trước khi phát động cuộc kháng chiến chống quân Minh!!!

Lá số tử vi của Barack Obama

Lá số tử vi của vua Lê Thái Tông - chủ tịch sách Tí Vi Nghiệm Lý của Thiên Long

Những điểm tương đồng về lá số tử vi của ông Obama và vua Lê Thái Tông là cả hai đều có Mệnh vô chính diệu đóng cung Kim. Cả hai đều có song Lộc – Hoá Lộc & Lộc Tồn chiếu mệnh nên chúng ta có thể nghĩ thích được sẽ giàu có của ông Obama khi thu được hơn nửa tỷ USD Kim trong cuộc tranh cử năm 2008

Điểm khác biệt là vì Mệnh vô chính điểm nên hút điểm của hai sao Thái Dương và Thái Âm cùng với vòng Thái Tuế, nên đây là một tính rất thông minh và can đảm. Chưa hết với hai sao Bạch Hổ Phi Liêm đóng cung Kim, mà sách số gọi là Hổ khiêu phượng Tây nên Obama có một tính rất độc đáo. Chưa riêng hai sao song lập (Lộc Tồn & Hoá Lộc) cùng với Phi Liêm – chúng ta thấy tiến hành vào túi Obama trong lúc vận động tranh cử như thác đổ.

Quy chiếu vào cả hai lá số của Obama và vua Lê Thái Tông - chúng ta có thể hình dung được vua Lê Thái Tông lúc đó như thế nào. Chưa kể vua Lê Thái Tông phải có tài hùng biện, ăn nói, thu hút nên những người như Nguyễn Trãi mới chịu theo phẫn chí!! và cả Lê Lai phải liều mình cứu chúa - chấp nhận cho quân Minh bắt đầu vua Lê Thái Tông trốn thoát.

Trong đời hơn 46 đến năm 56 tuổi, ông Obama sống phần lớn tại nước ngoài hay một vùng hoa rởn vì gặp TUẦN TRIỆT ÁN NGUYỄN CÙNG VỚI KHÔNG KIỆP. Liệu tử số của ông có như những điểm tính mệnh của ông Obama trong lúc ông làm tổng thống?

Đó quý bạn điểm có thể hình dung những điểm tương đồng này chúng tôi xin đăng phần luận số của vua Lê Thái Tông do cả Thiên Lộc cùng viết để quý bạn điểm có thể tham khảo và quy chiếu vào lá số của Obama.

Điểm khác biệt ở đây là cả Thiên Lộc cũng nói rằng vua Lê Thái Tông chỉ làm vua được 6 năm và mất vào năm 49 tuổi – còn gọi là yếu tố ngắn. Vua Lê Thái Tông mất trong lúc làm vua – và tại sao một không thấy sách viết rõ; những trường hợp của tân tổng thống Obama sống ngắn hạn vì ông có 4 sao KHÔNG KIỆP và Tuần Triệt Án - ông sống phần lớn trong lúc làm tổng thống????

Ngoài ra trên mạng internet, một bạn tên là John Phan đã viết một bài phân tích về lá số của Obama rất kỹ, nên chúng tôi xin trích nguyên văn để bạn điểm có thể tham khảo.

Lá Số Barack Obama

Barack Obama sinh ngày 04 tháng 8 năm 1961 tại Honolulu (Hawaii). Có nhiều tài liệu cho là ông sinh vào khoảng 1 giờ trưa, nhưng theo đúng giấy khai sinh thì ông sinh vào lúc 7:24 P.M giờ địa phương tại Hawaii, nên nếu đi ra âm lịch sẽ là ngày 23 tháng 6 năm TÂN SỬU, giờ TUỐT. Vì là sự cố ông có cung mệnh Vô chính diệu, lại thêm Đẩu A Kiếp hãm địa địa chủ, nên địa chủ cho là người gian xảo, ích kỷ, địa chủ ác. Nhưng vì mệnh nam trong Tam hợp Thái tuế, có Bạch hổ thủ mệnh nên thoát ra vẫn là người nam lòng vì đất nước, công hành đức độ của thi nhân xã hội. Đây là một người Đẩu A Kiếp là hình ảnh của kẻ đê tiện, bỉ đố, keo kiệt, chửi bới tòn rớt, lấy tiền của người khác. Nhưng đi với Thiên quan + Bác sĩ + Ân quang + Trùng sinh nên thực chất là người rất nhân hậu, tốt thiện, mưu nhân hành đức của nhân đức. Có lẽ vì vậy nên ông mới gia nhập hội tốt thiện ở Chicago, quyên góp tiền bạc (tức lấy tiền của người khác) để giúp đỡ những người nghèo khổ. Tuy nhiên, cũng vì bản chất Tồn + Đẩu A Kiếp này, nên dù ông có là người ngay thẳng, nhân hậu, nhưng vẫn bị tai tiếng về cách và tiền bạc, qua những tin đồn ông là người theo đạo Muslim, âm mưu "đốt nhọt" vào tòa Bạch ốc để "tiêu diệt" nước Mỹ; hay về dính líu đến Tony Rezko, một thủ lĩnh gia đình của các bộ phận án đùng tiền của mua chuộc họ của các viên chức chính quyền...

Nhìn sang cung Thân thủy của một đoàn trung tinh địa chủ cách: Hỏa bạch + Tồn quân + Quốc quân + Đẩu vông + Long trì + Thiên khốc + Quan phù, cho thấy một người có tài chính, lãnh đạo, cũng như khả năng ăn nói danh thếp, hùng biện, uy quyền và danh tiếng lẫy lừng. Rồi thì Tồn quân + Quốc quân lại bị các TUỐT NỔ TRIỐT phá vỡ, nên nếu thành công thì có tai họa lớn, sự nghiệp không bền. Điều này phù hợp với cung Quan của ông gặp NHỐT + NGUYỐT không mấy sáng sủa, nhưng đức Thái Tuế + HÓA QUYỐN, nên uy quyền vẫn hiển hách. Chỉ vì lại có Đẩu A KHÔNG chen vào mà khiến cho đức công danh gặp nhiều gian khó và trở ngại. Càng lên cao thì tai họa càng khốc liệt, và dĩ nhiên là yếu tố.

Nếu xét về địa phương (cung DI) một dù địa chủ C + C tại Mão nên dù có thủ lĩnh về chính trị hoặc tài chính, nhưng thiếu tài năng, mưu lược (không gặp song Hao), lại không thể yên (tam hợp Mệnh là Tồn Đẩu Sữu thuốc Kim của khốc chế tam hợp cung Di là Hỏa Mão Mùi thuốc Mộc của c). Hơn nữa, địa phương lại không thể Tang môn + Tuế phá + Thiên hỏa, là tốt thì bị người địa chủ chán ghét, đang bị lâm vào giai đoạn suy tàn (Bạch hổ) thì làm sao có thể đứng lên được ông. Một dù Mệnh Vô chính diệu của KHÔNG Đẩu A Kiếp, nhưng đóng tại vị trí Bạch hổ (tam hợp Thái tuế), lại địa chủ NHỐT Đẩu A NGUYỐT (tuy không sáng sủa lắm) hợp chí u cũng vẫn không mất chính nghĩa và đa số đều do tay phải nên thành. Đó là điều gì thích lý do tại sao một dù có những thành kiến hay nghi vấn về Obama, đa số các triều vẫn dồn phiêu cho ông, cũng như tại sao ông lại có thể đánh bại mọi đối thủ có nhiều "kinh nghiệm" và thủ lĩnh một cách dễ dàng.

Hiện tại, 46 đến 55 tuổi, ông đang nhập địa chủ tại cung TÀI (THÂN). Như đã nói vì tam hợp Mệnh của ông đã địa chủ Tồn phù + Hỏa bạch + Thái tuế + Hóa quyố, nên chúng như là người có chức vị lớn, mà còn không thể quy, chỉ không thể chế người như những người dân bình thường hay Nghịch sĩ. Nay lại nhập vào Tam hợp Thái tuế, địa chủ Tồn quân + Quốc quân + Đẩu vông + Long trì, tức là Mệnh Thân hỏa hỏa đã nhập địa chủ của 3 vòng Thái Tuế Đẩu Trùng sinh, nên như thể như phải thành công tốt đẹp trên võ đài chính trị, rồi dù Tồn quân của có bản TUỐT NỔ TRIỐT mà thành "tồn quân một đũa" (đồn đồn quân) sẽ do phần sự quyết định sau. Chính vì vậy ông sẽ là người địa chủ của chủ Tồn Thủ trong nhiệm kỳ sắp tới, nhưng do gặp quá nhiều hung sát nên sẽ có tai họa lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tóm lại, sự cố ông John McCain tuy khá tốt, nhưng vì thiếu những sao biêu thủ khả năng nắm quyền lực lớn và thủ quy, nên hoặc là chỉ giữ những chức vụ nhỏ (địa chủ hỏa quân), hay chỉ có hình thức mà thôi. Còn ông Obama tuy có sự không quy, nhưng vẫn bản KHÔNG Đẩu A Kiếp,

Những điểm đáng nói về vai trò của TT Obama và Vua Lê Thái Tông

Tác Giả: Sài Gòn Echo số 11
Thứ Ba, 11 Tháng 11 Năm 2008 16:22

Vua Lê Thái Tông khäc chä quá mạnh, nên tuy sä thành công đä nä mä uy quyän tä đänh, nhưng sä nghiệp sä nä đäng đät gánh, sinh mäng cũng khó lòng đäc bäo toàn. Điều này cũng phù hợp với vị vua khí cäa tòa Bäch äc sä rät xäu cho tân Täng Thäng trong nhiệm kỳ säp tới (đã đäc nói trong bài Năm bäu cä nói chuyän tòa Bäch äc). Cho nên âu đó cũng chính là sä dän xäp, säp đät kä điäu cäa Täo hóa, khiän cho sä mäng con ngäi và vị nä khí cäa Phong thäy đäu gän bó chät chä và träng häp với nhau. Tuy nhiên, vì Obama đang nhäp đäi vị nä tam häp Thái tử, nên dù có gäp tai häa mà phäi bä yäu tä, ông cũng sä trở thành mät Täng Thäng näi täng trong lịch sä Hoa kä sau này.

Chicago, ngày 30 tháng 6 năm 2008